

คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
๑.	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)	เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร - วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ - อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
๒.	ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)	ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	- สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ - อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี สำหรับการนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ไปใช้ ให้พิจารณา ดังนี้ ๑. ก.ค.ศ. รับรองตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๒. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคุณวุฒิที่รับรอง ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ผู้สำเร็จ การศึกษาคคุณวุฒิดังกล่าว ได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๒๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖



/๓. ผู้ที่สำเร็จ...

ที่	ชื่อคุณวุฒิ	สาขาวิชาหรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา	หมายเหตุ
	รวม ๒ คุณวุฒิ		<p>๓. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดด้วย</p> <p>๔. หากส่วนราชการใด จะนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น</p>

